

## **Những điều cần chú ý khi trúng thưởng**

- (1) Tất cả người tham gia hoạt động được xem là đã đồng ý tuân thủ thể lệ hoạt động này, những điều chưa được nêu rõ, đều sẽ căn cứ theo quy định của đơn vị tổ chức. Đơn vị tổ chức có quyền điều chỉnh, sửa đổi, xoá bớt hoặc chấm dứt nội dung hoạt động và phần thưởng mà không cần phải thông báo trước và được sự đồng ý của người tham gia. Nội dung và phần thưởng của hoạt động sau khi được điều chỉnh, thay thế, nếu được thông cáo trên Website hoặc Fanpage, sẽ có hiệu lực thay thế cho điều khoản hoặc thỏa thuận với người tham gia về nội dung hoạt động và phần thưởng trước đó. Người tham gia cần phải thường xuyên cập nhật điều khoản nội dung hoạt động mới nhất. Nếu người tham gia không thể chấp nhận kết quả hoạt động bị điều chỉnh và thay đổi nội dung điều khoản bất cứ lúc nào, người tham gia hoạt động phải chấp nhận từ bỏ tư cách tham gia.
- (2) Người trúng thưởng phải xác nhận tất cả nội dung thông tin cung cấp đều chính xác và xác thực là thông tin của chính chủ, nếu không sẽ xem như người đó tự động từ bỏ phần thưởng. Nếu cung cấp thông tin không chính xác, lách cấp thông tin hoặc mạo danh sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự. Ban tổ chức và công ty được uỷ thác tổ chức VIC Digital Network Advisor sẽ

huỷ tư cách nhận giải của người đó, người trúng thưởng phải vô điều kiện hoàn trả lại phần thưởng hoặc số tiền mặt có giá trị tương đương.

- (3) Người trúng thưởng không được yêu cầu quy đổi quà hoặc phần thưởng thành tiền mặt hoặc sản phẩm khác, cũng không được chuyển nhượng tư cách trúng thưởng cho người khác. Nếu vì lý do nào đó không thể cung cấp phần thưởng được thông báo ban đầu, Ban tổ chức và Công ty được uỷ thác tổ chức hoạt động ( Công ty VIC Digital Network Advisor) sẽ thay thế bằng phần thưởng có giá trị tương đương, sẽ có thông báo và nói rõ trên Website. Ngoài điều chỉnh nói trên, Ban tổ chức và công ty uỷ thác tổ chức có quyền được điều chỉnh sửa đổi các quy định hoạt động liên quan mà không cần thông báo trước, và có quyền đưa ra giải thích và phán quyết cho tất cả các việc liên quan hoạt động. Trong phạm vi pháp luật cho phép, Ban tổ chức và công ty được uỷ thác tổ chức xin nói rõ sẽ không chịu trách nhiệm cho các việc dưới đây:

(A) Giới thiệu thuyết minh và tính chuẩn xác về quà hoặc phần thưởng và các phục vụ liên quan.

(B) Tất cả các thông báo, cam kết, điều kiện hoặc đảm bảo về quà, phần thưởng và phục vụ liên quan.

(C) Các chi phí dưới mọi hình thức do sự tổn hại hoặc tổn thất của quà hoặc phần thưởng và các phục vụ liên quan gây nên.

Người tham gia hoạt động đều được xem là đã đồng ý tuân thủ thể lệ hoạt động và quy định liên quan, cách nhận thưởng của hoạt động được thông báo trên Website hoạt động : <https://fw.wda.gov.tw/wda-employer/home/activity/2c95efb38dd269aa018dd527bb5f09bf> , nếu vi phạm quy định hoặc gây ảnh hưởng đến tính công bằng hoạt động của những người tham gia khác, Ban tổ chức và công ty được uỷ thác tổ chức VIC Digital Network Advisor có quyền huỷ tư cách tham gia hoạt động hoặc trúng thưởng của người đó, và có quyền yêu cầu người này hoàn trả lại phần quà, giải thưởng đã được nhận từ hoạt động. Ban tổ chức và công ty được uỷ thác tổ chức có quyền truy cứu pháp luật đối với người vi phạm quy định liên quan của hoạt động hoặc có bất kỳ hành vi phá hoại hoạt động.

(4) Nội dung và quy định chi tiết của hoạt động” Ngăn chặn quấy rối tình dục, dũng cảm lên tiếng”, vui lòng theo dõi đường link sau:

[https://fw.wda.gov.tw/wda-](https://fw.wda.gov.tw/wda-employer/home/activity/2c95efb38dd269aa018dd527bb5f09bf)

[employer/home/activity/2c95efb38dd269aa018dd527bb5f09bf](https://fw.wda.gov.tw/wda-employer/home/activity/2c95efb38dd269aa018dd527bb5f09bf) , Ban tổ chức hoạt động hoặc công ty VIC Digital Network Advisor có quyền sửa đổi quy định, tạm dừng hoặc chấm dứt hoạt động bất cứ lúc nào, và bảo lưu

quyền giải thích cuối cùng của hoạt động này trong phạm vi pháp luật cho phép. Nếu quy định hoạt động có điều chỉnh sửa đổi, sẽ căn cứ vào thông báo trên trang giới thiệu nội dung hoạt động và Fanpage làm chuẩn.

- (5) Hoạt động này do Sở Phát triển Nhân lực lao động thuộc Bộ Lao động tổ chức và uỷ thác Công ty VIC Digital Network Advisor thực hiện, nhà cung cấp của những phần thưởng trong hoạt động này không phải nhà tài trợ cho chương trình, và không có tham gia hoạt động này với bất kỳ hình thức nào.
- (6) Thông tin cá nhân chỉ sử dụng trong hoạt động bốc thăm trúng thưởng này, sẽ không sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác.
- (7) Công ty được uỷ thác để tổ chức hoạt động lần này là Công ty VIC Digital Network Advisor, sau khi nhận được thông tin người trúng thưởng và đổi chiếu thẻ cư trú, sẽ gửi link nhận thưởng cho tài khoản LINE mà người trúng thưởng đã cung cấp.

Nếu người trúng thưởng không gửi thông tin trúng thưởng và giấy chứng nhận cư trú trước ngày **5/5/2024**, khiến công ty VIC Digital Network Advisor không thể gửi quà trước thời hạn cho người trúng thưởng, xem như người trúng thưởng tự từ bỏ cơ hội nhận giải; Ban tổ chức và công ty được uỷ thác tổ chức sẽ không gửi lại phần quà nói trên.

